



Viết kết nối với đọc là dạng bài viết đoạn văn ngắn thường xuất hiện sau bài đọc hiểu văn bản nhằm rèn kỹ năng viết đoạn văn và vận dụng những tri thức được khám phá trong phần văn bản để có những liên hệ với thực tế, với bản thân của người viết. Cấu trúc của đoạn văn ở dạng bài tập này thường có dung lượng ngắn (từ 5 - 7 câu). Tùy thuộc vào yêu cầu của đề bài mà nội dung của các đoạn văn được triển khai theo các định hướng khác nhau sao cho phù hợp với kiểu bài và yêu cầu đặt ra trong đề bài. Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu hai đoạn văn thuộc phần viết kết nối với chủ điểm **Hoà điệu với thiên nhiên** trong SGK Ngữ văn 7, tập hai, bộ **Kết nối tri thức với cuộc sống**.

Hoà điệu với thiên nhiên

ĐỀ BÀI: Hãy viết đoạn văn (khoảng 5 - 7 câu) trình bày hiểu biết và suy nghĩ của em về tác động của biến đổi khí hậu ở vùng miền em đang sống.

BÀI LÀM

“Trong mỗi bước đi cùng với thiên nhiên, chúng ta nhận được nhiều hơn những gì ta tìm kiếm”(John Muir), thiên nhiên vẫn luôn là vậy, vẫn là người mẹ hiền sẵn sàng hi sinh, dành tất cả tình yêu cho con người nhưng con người không ngừng làm Mẹ Thiên Nhiên bị tổn thương để rồi chính chúng ta lại phải chịu những tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu. Và, như để thể hiện sự bất bình của mình, Mẹ Thiên Nhiên đã tạo ra những trận bão lũ tàn khốc như những lời gào thét đau đớn của muôn loài. Có khi tiết trời lại nóng bức, oi ả, dẫn đến khô hạn kéo dài. Cũng bởi thế, nước ở ao hồ gần nơi em sinh sống đang bị rút đi đáng kể, kéo theo đó, đời sống sinh hoạt của người dân sẽ trở nên khó khăn hơn. Có lẽ, người mẹ hiền ấy đã phải chịu rất nhiều đau đớn, tổn thương, thật xót xa biết bao! Mỗi ngày, chúng ta được hưởng vô vàn điều tốt đẹp từ thiên nhiên cả về mặt vật chất và tinh thần, đó là sự thật không thể chối bỏ, vì lẽ đó hãy: “Sống theo từng mùa trôi qua, hít thở bầu không khí trong lành, uống ngụm nước mát lạnh và từ bỏ lợi ích cá nhân để hướng đến giá trị chung”(Henry David Thoreau). Một cuộc sống an lành chỉ có thể có được nếu bạn biết cách sống chan hoà cùng thiên nhiên!

Vũ Bảo Ngọc

Lớp 7C, THCS Hàn Thuyên, Lương Tài, Bắc Ninh

ĐỀ BÀI: Viết đoạn văn (khoảng 5 - 7 câu) nêu cảm nhận của em về những giá trị sống được bộc lộ qua *Lễ rửa làng của người Lô Lô*.

BÀI LÀM.....

Tổ quốc ta xinh tươi đẹp giàu với những vùng đất khác nhau, mỗi dân tộc lại mang những nét đẹp truyền thống riêng biệt, khó lẫn. Và người Lô Lô cũng vậy, họ có rất nhiều những phong tục tập quán tốt đẹp và trong đó có “Lễ rửa làng” - một phong tục độc đáo nhằm tôn vinh những giá trị vô cùng to lớn trong đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Lễ rửa làng được tổ chức để làm cho không gian sinh sống của họ trở nên sạch sẽ, “tẩy rửa” những bụi bẩn, đen đui thể hiện lòng trân trọng môi trường sống, trân quý quê hương của người Lô Lô. “Rửa làng” đã nói lên mong muốn có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu; đồng thời là một dịp tốt để mời gọi những điều tốt đẹp đến với bản làng. Không những thế, lễ rửa làng của người Lô Lô còn thể hiện được tình yêu, sự tự hào về thiên nhiên nơi họ sống, ta cũng thấy được sự cẩn chu, tỉ mỉ và cẩn thận trong đời sống của người Lô Lô qua việc họ sắm sanh đồ lễ. Mọi người cùng nhau ăn tiệc, uống rượu mừng để kiến tạo tinh thần cộng đồng, hoà thuận trong bản làng. Việc sau 9 ngày, người lạ mới được vào làng nếu không ngày lễ sẽ mất thiêng cũng bộc lộ sự tôn thờ, đời sống tinh thần thuần tuý của người Lô Lô. Với nghi thức độc đáo, lễ rửa làng của đồng bào Lô Lô được coi là tín ngưỡng dân gian, văn hoá thể hiện giá trị sống tốt đẹp, màu sắc dân tộc riêng biệt của người dân vùng thiểu số, góp phần làm giàu có thêm kho tàng bản sắc của cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam.

Đỗ Thị Phương Anh

Lớp 7C, THCS Hàn Thuyên, Lương Tài, Bắc Ninh